

Số: /TB-UBND

Nam Sách, ngày tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp định kỳ UBND huyện ngày 03 tháng 10 năm 2024

Ngày 03/10/2024, Đồng chí Hồ Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị UBND huyện. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; Ủy viên UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND, các xã, thị trấn. Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, đồng chí Hồ Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

9 tháng năm 2024, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, kết quả đạt được tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Tăng cường chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng thời vụ. Tập trung chỉ đạo thực hiện các bước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đảm bảo kế hoạch đề ra. Phối hợp với Thường trực HĐND huyện chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ 03 kỳ họp HĐND huyện khóa XX. Tập trung cao độ, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động ứng phó với cơn bão số 3 (*Yagi*) và lũ lớn trên địa bàn, đảm bảo an toàn công trình đê điều, khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, lũ, nhanh chóng ổn định đời sống, sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 11.793,8 tỷ đồng, đạt 72,52% kế hoạch (*tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2023*), tổng thu ngân sách huyện đạt 435,802 tỷ đồng, đạt 199,3% kế hoạch (*bằng 448,0% so với cùng kỳ năm 2023*). Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; công tác quốc phòng quân sự địa phương tiếp tục được tăng cường.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2024 trên một số lĩnh vực còn có một số hạn chế như trong báo cáo nêu, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần nghiêm túc đánh giá, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan để có biện pháp khắc phục trong 3 tháng cuối năm, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã được đề ra.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn cần tập trung cao độ, chạy đua với thời gian nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo (*kèm theo Thông báo này*) và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ, bù đắp các thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra; phân đầu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2024.

Các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền cho Nhân dân mở rộng diện tích cây vụ đông để bù đắp thiệt hại về lúa và cây rau màu hè thu.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn trương tham mưu cho UBND huyện tiếp tục trích ngân sách huyện hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn cải tạo, sửa chữa các công trình bị hư hỏng do bão số 3 gây ra.

Giao UBND các xã, thị trấn khẩn trương tiến hành sửa chữa các hạng mục công trình, đảm bảo chặt chẽ quy trình, chất lượng, tiến độ, sớm đưa các công trình vào sử dụng phục vụ nhiệm vụ.

Đối với công tác khắc phục các thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, giao Phòng Nông nghiệp và PTNT khẩn trương tham mưu cho UBND huyện hỗ trợ cây vụ đông cho các hộ dân, nhằm khuyến khích sản xuất, tăng diện tích, bù đắp lại thiệt hại của vụ mùa do bão số 3 gây ra.

2. Tăng cường quản lý hoạt động bến bãi ngoài đê và cá lồng trên sông. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Hạt Quản lý đê huyện, UBND các xã có đê hướng dẫn các chủ bến bãi, các hộ dân nuôi cá lồng trên sông tiến hành lập quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động bảo đảm đúng quy định.

Nếu nơi nào để xảy ra hoạt động nuôi cá lồng trên sông không đảm bảo quy hoạch, kế hoạch, chưa được cấp phép, Chủ tịch UBND các xã đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chi cục thuế khu vực Nam Thanh và UBND các xã, thị trấn cần nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phối hợp nhằm tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để cán bộ, công chức, cán bộ địa chính thiếu tinh thần trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây khó khăn, hướng dẫn người dân không chu đáo, đầy đủ, để người dân đi lại nhiều lần khi làm thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Phòng Nội vụ phối hợp với các xã, thị trấn tập trung tham mưu, triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, trong đó, tập trung rà soát đội ngũ cán bộ, công chức để giải quyết chế độ, luân chuyển, điều động theo nguyện vọng và tình hình thực tiễn của các địa phương.

Đối với công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2024 - 2027: Các xã, thị trấn chưa thực hiện bầu, sẽ thống nhất bầu trưởng thôn tập trung vào một ngày trong tháng 11/2024. Giao Phòng Nội vụ hướng dẫn các xã, thị trấn quy trình bầu trưởng thôn theo các văn bản quy định.

5. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các công trình trong dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025, yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tham mưu cho UBND huyện đề xuất chủ trương đầu tư đề trình kỳ họp thứ Mười bảy - HĐND khoá XX huyện sớm nhất. Công tác triển khai thực hiện đầu tư các công trình, dự án cần đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật về hồ sơ, trình tự thực hiện.

6. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; tập trung hoàn thiện hồ sơ, minh chứng, tổ chức tốt việc triển khai chấm điểm cải cách hành chính hai cấp huyện, xã năm 2024.

7. Tập trung cao độ, thực hiện tốt công tác nắm nguồn, sơ tuyển, khám tuyển phục vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025.

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thành lập Tổ an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn tại các điểm trọng yếu về giao thông trên địa bàn, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện. Giao Công an huyện hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Tổ an toàn giao thông đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm là rất quan trọng. Do đó, các cơ quan đơn vị cần siết chặt công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết tâm, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của cả năm 2024.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị UBND huyện định kỳ quý IV năm 2024, yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Quyết Thắng